




Japan Premium tour


NO.20200001

รายละเอียดและค่าใช้จ่ายโปรแกรมเที่ยวญี่ปุ่นแบบส่วนตัว โตเกียว-โอดาวาระ-โวะคุดาณี-ดิสนีย์แลนด์(ออปชั่น)-คาวากูชิโกะ-โตเกียว-ฮาเนดะ (6วัน5 คืน) เดินทางช่วงวันที่ 27 ร.ค.-31 ม.ค.

วันที่ (Date)	รายละเอียด (Discription)	อาหาร (Meal)	หมายเหตุ (Remark)
1	7.30 ออกมาจากตม.ออกเดินทางไปปราสาทโอดาวาระ เดินทางโดยรถส่วนตัว Toyota Alphard		สนามบินฮาเนดะ
	<p>ปราสาทโอดาวาระ(Odawara Castle)น่าจะเป็นปราสาทที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงาม ที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงโตเกียวมากที่สุด โดยมีส่วนต่างๆของปราสาทอยู่ค่อนข้างจะครบ เช่น หอคอยปราสาท กำแพง ประตูและอาคารต่างๆ โดยภายในจะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปราสาทแห่งนี้ที่จัดได้ค่อนข้างน่าสนใจ เช่น ชุดเกราะซามูไร อาวุธ และข้าวของเครื่องใช้โบราณต่างๆ</p> <p>ปราสาทโอดาวาระสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 15 ภายใต้การดูแลของ Hojo Clan ในยุคที่ประเทศญี่ปุ่นยังแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆอยู่ และว่ากันว่าเป็นปราสาทสุดท้ายที่พ่ายแพ้ให้กับ Toyotomi Hideyoshi ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งเดียวกันในที่สุด อย่างไรก็ตามตัวปราสาทได้ถูกทำลายลงเมื่อปี 1703 จากแผ่นดินไหว แต่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ในภายหลังรวมถึงอีกหลายส่วนของปราสาทด้วย</p> <p>อีกไฮไลท์สำคัญของปราสาทโอดาวาระ(Odawara Castle)คือสวนที่อยู่รอบๆปราสาทที่มีคูน้ำและสะพานสีแดง พอถึงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบาน จะกลายเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของจังหวัดคานากาว่า(Kanagawa)</p>		รวมค่าเข้าสถานที่
	<p>หุบเขาโวะคุดาณี(Owakudani) ตั้งอยู่ที่เมืองฮาโกเน่ในจังหวัดคานากาว่า บอกได้เลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลมาร์กที่ต้องมาปักหมุดของเมืองนี้เลย เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนมากจะต้องมาลิ้มรสไข่ดำแห่งหุบเขาโวะคุดาณีกันให้ได้ ซึ่งไข่ดำนี้มาจากน้ำพุร้อนธรรมชาติล้วนๆโดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดำเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปี ยิ่งกินยิ่งดีเค้ว่ากันว่าอย่างนั้น</p> <p>หุบเขาโวะคุดาณีนั้นเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ที่แล้ว โดยที่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่นั่นเอง จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและถ้ากำมะถันหลงเหลืออยู่ที่พีคอีกอย่างก็ตรงการเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เนื่องมาจากหุบเขานี้ยังมองเห็นภูเขาไฟฟูจิในวันฟ้าโปร่งอีกด้วย</p>		

วันที่ (Date)	รายละเอียด (Discription)	อาหาร (Meal)	หมายเหตุ (Remark)
	<p>เกี่ยวกับงาน "ฮิการิโนะสุมิกะ" (จังหวัดชิซูโอกะ) งานแสดงไฟประดับ "ฮิการิโนะสุมิกะ (Hikarinosumika)" มีการแสดงน้ำพุที่สูงที่สุดของญี่ปุ่นอย่าง โอคิว โนะ โอกะ "Oukyun no oka", ผลงานศิลปะใหม่ ๆ ของปี 2019 อย่าง "LIGHT of MAGIC WONDER CIRCUS" งานศิลปะโคมไฟของ "ไต้หวัน" แลนเทิร์นออฟเจค " " นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายให้ชมเช่น " ฮิการิโนะเก็นเนล / อุโมงค์แสง" ซึ่งมีความยาว 370 เมตร</p>		
	<p>เข้าพักที่โรงแรม Koryu hotel Kawaguchiko 3 ดาว เรียวกังสไตล์ญี่ปุ่น อาบออนเซ็น </p>	<p> รวมอาหารเช้า</p>	
2	<p>ตื่นเช้าทานอาหารเช้าที่โรงแรม</p>	<p> รวมอาหารเช้า</p>	
	<p>ขึ้นไปชมวิวและถ่ายรูปเจดีย์ชูเรโตะ(Chureito Pagoda) เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิเดะ(Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคูระเซนเกน(Arakura Sengen Shrine) ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ชั้น</p> <p>นักท่องเที่ยวจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ดอกซากุระบานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วงประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน จะเป็นจุดชมธรรมชาติที่นิยมเป็นอย่างยิ่ง</p>		<p>ต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ400ขั้นถ้าขึ้นไม่ไหวสามารถยกเล็กได้</p>
	<p>กระเช้าคาคิจิภูเขาเทนโจ(Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวกัลยาดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างร่วมกับภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยังสถานีกระเช้าด้านล่างใช้เวลา 30 นาที</p>		<p>รวมค่าเข้าสถานที่</p>

วันที่ (Date)	รายละเอียด (Discription)	อาหาร (Meal)	หมายเหตุ (Remark)
	<p>อุทยานไอซึมิเป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ฝั่งเหนือของทะเลสาบคาวาจึ จากอุทยาน คุณจะมองเห็นวิวสวยงามของภูเขาไฟฟูจิและทะเลสาบคาวาจึ ในอุทยานมีทางเดินประดับด้วยดอกไม้ยาว 350 ม. จากต้นเดือนเมษายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ดอกพืงค์มอสจะแผ่ขยายเป็นบริเวณกว้างราวกับพรมสีชมพู จากเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนกรกฎาคม กุ่มลาเวนเดอร์แสนวิเศษจะแบ่งบาน และจากกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคม พุ่มโกเกียจะแต่งแต้มทั่วบริเวณด้วยสีแดงแห่งฤดูใบไม้ร่วง สีสันที่ตัดกันอย่างสิ้นเชิงของดอกไม้บานชนิดและภูเขาไฟฟูจินั้นงดงามเกินคำบรรยาย</p> <p>อุทยานยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การใช้ชีวิตตามธรรมชาติคาวาจึ ที่คุณจะได้ลองทำแยมผลไม้และผลิตเพลินกับคอร์สเก็บเชอร์รี่และบลูเบอร์รี่ นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ที่เสิร์ฟไอศกรีมบลูเบอร์รี่สุดพิเศษอีกด้วย</p>		
	<p>ฟูจิเนสท์รีสอร์ท(Fujiten Snow Resort) ตั้งอยู่บนฐานทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบฟูจิทั้งห้าและบนฐานทางตอนใต้เป็นที่ตั้งของ Snow Town Yeti มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อีกทั้งยังมีวิวดีงามคนที่อยากชมวิวดีๆของภูเขาไฟฟูจินี้รับรองว่าไม่ผิดหวัง สกีรีสอร์ทแห่งนี้มีจุดสูงสุด สูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ต่ำสุดสูง 1,300 เมตร ความลาดชันสูงสุด 32 องศา นับว่าระดับที่เหมาะสมสำหรับเล่นสกีหลายๆ ระยะทางยาวที่สุด 1,500 เมตรที่นั้งให้บริการทั้งหมด 4 ที่นั้ง ที่สำคัญเส้นทางให้เลือกเล่นทั้งหมด 7 เส้นทางแบบว่าที่นี้สำหรับคนเล่นไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลย เพราะบริเวณรีสอร์ทมีพื้นที่ทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นสกีในระยะ 500 เมตรแรกจะมีความลาดชันต่ำ และไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ รวมถึงพื้นที่สวนขนาดใหญ่สำหรับเด็กเล็ก สามารถเล่นรถเลื่อน หรือเรียนรู้การเล่นสกีขั้นต้น หรือเล่นหิมะ โดยมีค่าใช้จ่าย 600 เยน</p>	ทานอาหารกลางวันที่นี่	ไม่รวมค่าเช่าชุดสกี หรือเลือกไปเก็บสตอร์เบอร์รี่ที่สวน
	เข้าพักที่โรงแรม Livemax ueno 3 ดาวหรือเทียบเท่า		
3	เที่ยวโตเกียว(โดยรถไฟ มีไกด์ไปด้วย)	ไม่รวมอาหารเช้าตามอัธยาศัย	
	<p>พระราชวังโตเกียวอิมพีเรียล(Tokyo Imperial Palace)นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในโตเกียวที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ เนื่องจากมีทั้งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่บ่งบอกถึงความเป็นมาที่ยาวนานของชาติญี่ปุ่น อีกทั้งยังสามารถเดินทางมาได้ง่ายๆเลย โดยสามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานีโตเกียวแล้วเดินประมาณ 10 นาทีก็ถึง พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ที่เคยเป็นปราสาทเอโดะในสมัยก่อน ในอดีตสมัยเอโดะนั้นเป็นที่อยู่ของท่านโชกุนโทคุงาวะ ผู้ปกครองญี่ปุ่นในช่วงระหว่างปี 1603-1867 แต่ในปี 868 ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และได้ย้ายเมืองหลวงจากเกียวโตมายังโตเกียว จึงได้มีการสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นแทนปราสาทเอโดะนั้นเอง</p>		

วันที่ (Date)	รายละเอียด (Discription)	อาหาร (Meal)	หมายเหตุ (Remark)
	<p>ร้าน Tokyo Station Buffet : ชิโซ ชันไม (Chiso Zanmai) ร้านบุฟเฟ่ต์ยอดนิยมของคนไทย ตั้งอยู่ที่ห้างไดมารู (Daimaru) ติดสถานีโตเกียว (Tokyo Station) ขึ้นลิฟต์ไปชั้น 12 แล้วจะเจอกับป้ายหน้าร้าน อ่านง่าย ชัดเจน ไม่ผิดที่แน่นอน นอกจากนี้จะได้กินขาปูคุณภาพดีไม่อื่นในเวลา 90 นาทีแล้ว จะกุ้ง หอย ปลา(ดิบ) ซูชิ เทมปุระ ไก่ทอดคาระอะเกะ ไข่ตุ๋น ข้าวผัด ซุป พิซซ่า สปาเก็ตตี้ หรือ ขนมหวาน ก็มีให้เติมได้อย่างจุใจ เลือกได้หลากหลายสไตล์</p>	 อาหารกลางวันรวม	
	<p>"Blue Cave Shibuya" หรือ "ถ้ำสีฟ้า" งานอิลลูมินเนชั่นประดับไฟสีฟ้าสุดอลังการที่ทุกคนไม่ควรพลาดทุก ๆ ปี เมื่อถึงฤดูหนาว ตั้งแต่บริเวณสวนโยโยจิ Yoyogi Park Keyaki Namiki ยาวไปจนถึงกลางเมืองชิบูยะ Shibuya Koen Dori Street จะมีการประดับตกแต่งไฟสีฟ้า จำนวนกว่า 600,000 ดวง บนต้นไม้ ทำให้แสงสีฟ้าส่องสว่างทอดยาวไปตลอดสองข้างทาง ซึ่งมีความยาวกว่า 800 เมตร และด้วยลักษณะของต้นไม้สองฝั่งถนนที่แผ่กิ่งก้านเข้าหากันเช่นนี้ จึงทำให้ดูเหมือน "ถ้ำสีฟ้า" นั่นเอง</p>		
	<p>เข้าพักที่โรงแรม Livemax ueno 3 ดาวหรือเทียบเท่า</p>	<p>ไม่รวมอาหารเช้าตามอัตราค่า</p>	
<p>4</p>	<p>เลือกเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเที่ยวโตเกียว</p>	<p>ไม่รวมอาหารเช้าตามอัตราค่า</p>	<p>ออฟชั่นให้เลือก ไม่รวมค่าตัวดิสนีย์แลนด์</p>
	<p>วัดเซนโซจิ(Sensoji Temple)ที่มีหลายๆชื่อที่คนนิยมเรียกขานกันทั้งวัดอาซากุสะ หรือวัดโคมแดง (Asakusa Kannon Temple) เป็นวัดใหญ่ในย่านอาซากุสะและ) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และเป็นที่ยอดนิยมที่สุดวัดหนึ่งของเมืองโตเกียว โดยจะมีถนนนากามิเสะที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย บอกเลยว่านักท่องเที่ยวเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครไม่รู้จักวัดนี้แน่นอน ยิ่งในหมู่คนไทยแล้วล่ะก็เรียกได้ว่าถ้าไปโตเกียวต้องไปแวะเจมวัดนี้แทบจะทุกคน โดยภาพส่วนใหญ่ก็จะเห็นชะะๆ ภาพพื้นหลังเป็นโคมแดงอันใหญ่ๆที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์สำคัญมากๆของวัดแห่งนี้เลยทีเดียว ความนิยมเห็นง่ายเลยจากการที่มีผู้คนเดินทางมาสักการะและเที่ยวชมได้ทั้งตัววัดและบริเวณภายนอกแบบไม่ขาดสายเลย</p>		

วันที่ (Date)	รายละเอียด (Discription)	อาหาร (Meal)	หมายเหตุ (Remark)
	<p>ย่านอาคิฮาบาระ (秋葉原, Akihabara)ตั้งอยู่ใจกลางโตเกียว มีอีกชื่อที่คนส่วนใหญ่นิยมเรียกกัน นั่นก็คือ "อากิบะ (Akiba)"นั่นเองค่ะ ถ้าพูดถึงแหล่งจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชื่อดังที่สุดของโตเกียวต้องเป็นย่านนี้ เพราะย่านนี้นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นย่านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งที่ไม่ว่าหาอะไรรับรองว่าเจอหมดของนี่มีให้เลือกเพียบร้านต่างๆแน่นตลอดสายร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้ากว่า 100 ร้าน ตั้งเรียงรายกันอยู่ในเส้นชูโอ-โอรินที่เป็นเสมือนถนนเส้นหลักของย่านนี้เลยนะค่ะ มีทั้งร้านเล็กๆที่ขายของเฉพาะทางไปจนถึงร้านขนาดใหญ่ที่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้มากมายหลากหลายชนิด ถนนเส้นนี้เปรียบเหมือนเส้นหลักของย่านอาคิฮาบาระเลยก็ว่าได้ สินค้ามีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด, กล้องถ่ายรูป, ทีวี, มือถือ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสินค้ามือสองหรืออะไหล่ต่างๆ แบนด์ร้านค้าที่จะพบได้บ่อยที่สุดก็คือ Sofmap and Laox ซึ่งมีสาขาเยอะมาก นอกจากนี้ยังมีร้านกล้องขนาดใหญ่ที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไป Yodobashi Camera ร้านนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสถานี Akihabara ย่านนี้ไม่ได้มีแต่แค่สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ยังเป็นเหมือนสวรรค์ของเหล่าโอตาคุอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นแหล่งจำหน่ายร้านค้ามากมายที่ขายเกี่ยวกับการ์ตูนอะนิเมะ (anime), มังงะ(manga), วิดีโอเกมส์, เกมสไฟฟ์ และชุดของสะสมหายาก โดยร้านโอตาคุเหล่านี้จะมีกระจายอยู่ทั่วไปสลับๆไปกับร้านขายเครื่องไฟฟ้าต่างๆ ยังไม่หมดเพราะนอกจากร้านจำหน่ายสินค้าแนวอะนิเมะต่างๆแล้วยังมีคาเฟ่เมดที่ฮิตมากๆให้ได้เข้าไปลองสัมผัสบรรยากาศฟินๆกันอีกด้วย ภายในร้านเมดคาเฟ่นี้จะมีสาวเสิร์ฟน่ารักๆที่แต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนอะนิเมะชิ้นเรื่องต่างๆ มากมายให้บริการ รวมทั้งยังมีร้านอินเทอร์เน็ตที่มีบริการหนังสือการ์ตูนและสามารถดู DVDs ได้ด้วย ร้านดังที่สุดแล้วในย่านนี้ก็อย่าง ร้าน Madarake Akihabara แรกเริ่มเดิมทีนั้นย่านนี้มีขนาดเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้น แต่พอสถานีอาคิฮาบาระมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจนถึงปลูกสร้างอาคารเพิ่มเติมใหม่ๆขึ้น แล้วแต่ละร้านก็เป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆทั้งนั้น มีทั้งร้านโยโดบาชิ (Yodobashi) และร้าน Akihabara Crossfield จึงทำให้มีร้านขายสินค้าเครื่องไฟฟ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเปิดตลาดแถวนี้จำนวนมาก จนกลายเป็นย่านอันดับที่เป็นศูนย์กลางการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่โด่งดังที่สุดของโตเกียว โดยการมาเดินแถวนี้อาจต้องเช็คเวลากันนิดนึง เพราะถนนโอะ โดริ (Chuo Dori)ที่เป็นถนนเส้นหลักของย่านนี้นั้นจะปิดการจราจรและเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ ประมาณ 13.00 – 18.00 น. ยกเว้นเดือนตุลาคมถึงมีนาคมจะปิดถนนถึงประมาณ 17.00 น.</p>	อาหารกลางวันตามอริยาศัย	

วันที่ (Date)	รายละเอียด (Discription)	อาหาร (Meal)	หมายเหตุ (Remark)
	ตลาดอะเมโยโกะ(Ameyoko Market) ตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ (Ueno Station) และสถานีโอคาคิมามิชิ (Okachimachi Station) นับเป็นอีกหนึ่งตลาดฮอตฮิตของเมืองโตเกียวเลยทีเดียว ดูได้จากบรรยากาศการค้าขายภายในตลาดที่คึกคักคนเยอะอยู่ตลอดเวลา ซึ่งที่นี่จะเป็นตลาดกลางวันร้านส่วนใหญ่จะเริ่มเปิดทำการตั้งแต่เวลา 10 โมงเข้าไปจนถึงช่วงเย็นๆ และมักจะปิดทุกวันพุธ สิ่งที่น่าจะเป็นจุดเด่นของที่นี่ก็จะเป็นสินค้าที่หลากหลายมากที่มีทั้งของสดไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอย่าง เครื่องสำอาง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าทั้งของญี่ปุ่น ของนำเข้าจากต่างประเทศ อาหารทะเล ผลไม้ ผักสด ร้านขนมของกินเล่น กาโกะยากิยักชิ โมจิ ขนมเค้ก ช็อคโกแลต ไอศกรีม ชานมไข่มุก และร้านอาหารญี่ปุ่น อย่างราเม็ง ซูชิ ข้าวหน้าปลาไหล พื้นที่ตลาดกินขนาดใหญ่กินพื้นที่ไปหลายซอยรวมถึงชั้นใต้ดินอีกต่างหาก เรียกได้ว่าในห้างมีอะไรที่นี่จัดมาครบแถมมาในราคาที่ถูกลงกว่าในหลายๆห้างทั่วๆไปเลยนะค่ะ ที่สำคัญบางร้านนี้ยังสามารถต่อรองราคาได้อีกด้วย บอกเลยว่าถ้าใครอยากช้อปปิ้งแต่อยากได้บรรยากาศแนวตลาดๆ หน่อยล่ะก็ลองมาเดินที่อะเมโยโกะดูสิคะรับรองว่าไม่ทำให้ผิดหวังแน่ๆ	อาหารเย็นตามอัธยาศัย	
	พักที่โรงแรม Livemax ueno 3 ดาวหรือเทียบเท่า		
5	วันช้อปปิ้งอิสระ	ไม่รวมอาหารเช้าตามอัธยาศัย	
	พักที่โรงแรม Livemax ueno 3 ดาวหรือเทียบเท่า		
6	เดินทางไปสนามบินฮาเนดะมีรถรับส่ง		
	23.20 ออกเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ		

ค่าใช้จ่ายตกท่านละ (กรณีเดินทาง6ท่าน)

THB 29,900

ค่าใช้จ่ายตกท่านละ (กรณีเดินทาง5ท่าน)

THB 32,900

ค่าใช้จ่ายตกท่านละ (กรณีเดินทาง4ท่าน)

THB 35,900

ราคานี้รวม

ค่าไกด์,ค่ารถเช่าพร้อมคนขับ(8 ชั่วโมง)2วัน,รับส่งสนามบิน(ฮาเนดะ) ,รวมค่าน้ำมัน ,ค่าทางด่วน,ค่าที่จอดรถ,อาหาร3มื้อ

ราคานี้ไม่รวม

ค่าเครื่องบิน,ค่าเข้าสถานที่(ถ้ามี) ,ค่ารถไฟ,ค่าอาหารในมือที่ไม่ได้ระบุ

หมายเหตุ

โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม,ผู้เดินทางมากหรือน้อยกว่านี้กรุณาปรึกษา,กรณีใช้สนามบินนาริตะเพิ่มเงินเที่ยวละ 12,000 เยน

การชำระเงิน

การชำระเงินมัดจำ จำนวน 20%โดยการโอนเงินที่บัญชี หจก.เจแปนพรีเมียม รนาคารกสิกรไทย สาขาถนนช้างคลาน เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 058-1-83508-6 ส่วนที่ค้าง 80%ชำระภายใน 15 วันหลังจากที่ชำระมัดจำแล้ว

หจก.เจแปนพรีเมียม 79 ถ.เมืองสาทร ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 21/000924 ติดต่อไลน์ไอดี taebikumono

Operate by TouchJapan

Bikumono Co.,Ltd. 3-12-21 Ryoke,Kawaguchi,Saitama,Japan 332-0004 Tel/fax 048-224-6119 Tour operation License no.14